

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔



ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมทางระบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งมีนางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ เป็นประธาน โดยเชิญผู้แทนจากกรมผู้รับผิดชอบโครงการที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้คัดเลือกมาตรวจสอบและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อรับทราบข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญ เช่น การดำเนินโครงการต่างๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องมีการปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมเป็นการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เช่น การฝึกอบรมผู้ประกอบการแบบ e-learning การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ควรมีการพัฒนาวิธีการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องให้สามารถทดแทนระบบเดิมที่เป็นออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ควรพิจารณาบูรณาการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการค้า e-commerce ผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบการกำหนดตัวชี้วัดของทุกกรม เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมและคัดเลือกตัวชี้วัดระดับกระทรวง ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก KPI Basket ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางระบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้ขอความร่วมมือกรมฯ จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดระดับกรม รวมทั้งกำหนดน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔



ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววันเพ็ญ นิโครจนจารย์) ในฐานะกรรมการผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านการประเมินจากเอกสารใบสมัคร จำนวน ๙๓๘ ศูนย์ ซึ่งมีศูนย์ที่ผ่านการตรวจประเมินในพื้นที่จำนวน ๘๘๘ ศูนย์ และไม่ผ่านการตรวจประเมินในพื้นที่จำนวน ๕๐ ศูนย์ ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ ศูนย์ โดยผ่านรอบการประเมินจากเอกสารใบสมัคร จำนวน ๒๒ ศูนย์ ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมินในพื้นที่ในระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จำนวน ๒๑ ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ปัตตานี เพชรบุรี แพร่ มุกดาหาร ระยอง ลพบุรี ลำปาง เลย สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุบลราชธานี และไม่ผ่านการตรวจประเมิน ๑ ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

การเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการตอบแบบสอบถามเรื่อง United Nations E-Government Survey ๒๐๒๒

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการตอบแบบ Survey เรื่อง United Nations E-Government Survey ๒๐๒๒ ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึ่งเป็นการประชุมทางระบบ online เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบแบบ Survey ของหน่วยงานต่างๆ และทบทวนประเด็นของการสำรวจให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ตามที่ UN ได้จัดทำแบบ Survey ให้กับประเทศสมาชิก รวมถึงประเทศไทย เพื่อประเมินสถานะการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิก จำนวน ๑๙๓ ประเทศ

SMART MOC

“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

